



ที่ ลป ๐๙๑๙/๓๐๙

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสนปราบ  
ถนนพหลโยธิน ลป ๕๒๑๗๐

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งสรุปสาระสำคัญการถ่ายทอดสดการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ TV พช.  
ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๕

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือที่ ลป ๐๐๑๙.๑/ว๙๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒.สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓.ภาพถ่ายในการประชุม	จำนวน ๑ ฉบับ

อำเภอสนปราบ จังหวัดลำปาง ขอส่งสรุปสาระสำคัญการถ่ายทอดสดการประชุม  
กรรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๕ วันพุธ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสนปราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางฉันทนา อรุณรัตน์)  
พัฒนาการอำเภอสนปราบ

รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน Video Conference

ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบปราบ

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางฉันทนา อรุณรัตน์	พัฒนาการอำเภอสบปราบ	-	ประ.รพ ๑๖พ.๑
๒	นายสมัย สารสิงห์ทา	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	-	๓
๓	นางสาวจิตาภา เตชะพลี	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	-	๓

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสปอราบ จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑	การขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่	<p>๑. ขอให้ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้อยู่รอดพอเพียง และยั่งยืนต่อไป</p> <p>๒. ขอให้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน จัดความยากจนฯ ๓ ช่องทาง</p> <p>๓. ควรกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</p>	
๒	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”	<p>๑. ขอให้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพพื้นที่ต้นแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับปัญหา ความต้องการ และความพร้อมของพื้นที่ โดยต้องเป็นแผนที่มีการบูรณาการทำงานกับภาคส่วนต่าง ๆ</p> <p>๒. ขอให้ มี MODEL การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ที่นำไปใช้ในการดำเนินการจริงในพื้นที่</p> <p>๓. มีการถอดบทเรียน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ</p> <p>๔. ขอให้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบศูนย์เรียนรู้ (ระดับ A)</p>	
๓	โครงการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”	<p>๑. ขอให้ประสานผู้มีองค์ความรู้ ปราชญ์ชุมชน สถาบันการศึกษา ให้ความรู้และใช้วัสดุธรรมชาติในพื้นที่มาทำสีย้อมผ้า</p> <p>๒. ขอให้ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ศิลปผ้าถิ่นไทยให้ยั่งยืน</p>	
๔	การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	<p>๑. ขอให้ นำผลการ “เหลียวหลัง แลหน้า เวที๔ ภาค” มาทบทวน Model การขับเคลื่อนงาน</p> <p>๒. ส่งเสริมผลผลิตจากแปลง โคก หนอง นา สู่ตลาด / แปรรูป</p> <p>๓. สร้างแบรนด์สินค้าจังหวัด</p> <p>๔. ให้ สจพ. ขับเคลื่อนงานภายใต้ คสป.</p>	

๕	การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	<p>๑. ให้ตรวจสอบภาระหนี้สินเดิมของสมาชิกก่อนอนุมัติ</p> <p>๒. ใช้กระบวนการ ๕ ต. เพื่อช่วยบริหารจัดการหนี้</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน/แนวทาง/มาตรการของกรมฯ และมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง</p>	
---	----------------------------------	--	--

(ลงชื่อ) จิตภา เตชะพลี  
(นางสาวจิตภา เตชะพลี)  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ภาพถ่ายในการรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล TV พย.

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสนปราบ

